



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
เรื่อง ประกาศสอบราคาโครงการการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งและคลุกเคล้าบดอัดแน่น
จำนวน ๒ โครงการ

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน ๒ โครงการ รูปแบบรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งและคลุกเคล้าบดอัดแน่น สายบ้านโพธิ์กระสังข์เหนือ – บ้านสนวน ราคากลาง ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด
๒. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกเกลี่ยปรับแต่งและคลุกเคล้าบดอัดแน่น สายบ้านหนองประดิษฐ์ -แยกบ้านหนองคู ราคากลาง ๑๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลฯ กำหนด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา และเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว โดยมีผลงานประเภทเดียวกัน ผลงานดังกล่าวเป็นผลงานสัญญาเดียวและแล้วเสร็จตามสัญญาในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของราคากลางในแต่ละโครงการที่เสนอราคา

๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖

๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลฯ เชื้อถือ

๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ